



# เอกสารข่าวต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๔-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

## ประมวลข่าวต่างประเทศ

### ๑. สหราชอาณาจักร

- เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรของสหราชอาณาจักร ประจำสหภาพยุโรปลาออกจากตำแหน่ง

### ๒. รัฐสภายุโรป

- รัฐสภายุโรปแต่งตั้งกรรมการยุโรปด้านงบประมาณและทรัพยากรบุคคลคนใหม่

**๑. สหราชอาณาจักร: เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรของสหราชอาณาจักรฯ ประจำสหภาพยุโรป ลาออกจากตำแหน่ง (๑๐ มกราคม ๒๕๖๐)**

เมื่อต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ นาย Ivan Rogers เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรของสหราชอาณาจักรฯ ประจำสหภาพยุโรป (The United Kingdom Permanent Representation to the European Union – UKRep) ได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนกำหนด ๑๑ เดือน ในขณะที่ยังปฏิบัติหน้าที่สำคัญในการเจรจาออกจากการเป็นสมาชิกภาพสหภาพยุโรป หรือ “Brexit” ของอังกฤษที่กำลังจะมีขึ้นด้วย

นาย Rogers ได้รับแต่งตั้งโดยนายเดวิด คาเมรอน อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรของสหราชอาณาจักรฯ ประจำสหภาพยุโรปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สำนักข่าวบีบีซี (BBC) ของอังกฤษรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้ระบุถึงเหตุผลในการลาออกของนาย Rogers ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนที่ผ่านมา นาย Rogers ได้มีการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีของอังกฤษว่า ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปเชื่อว่าการเจรจาตามข้อตกลงการค้าใหม่ภายใต้กรอบของการพ้นจากสมาชิกของอังกฤษ จะใช้เวลายาวนานถึง ๑๐ ปี ในขณะที่โฆษกของนาง Theresa May นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนปัจจุบัน มีความเห็นต่างไปว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะแล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา ๒ ปี โดยจะสามารถเปิดให้อังกฤษค้าขายและปฏิบัติงานในตลาดเดียวของยุโรปได้

ทั้งนี้ นาย Rogers ปฏิบัติหน้าที่หลักในการเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรของสหราชอาณาจักรฯ ประจำสหภาพยุโรป ซึ่งถือเป็นตัวแทนของประเทศอังกฤษในการเจรจาต่างๆ บนเวทีของสหภาพยุโรป โดยในมุมมองของนักการทูตประจำสหภาพยุโรปมีความเห็นว่า การลาออกของนาย Rogers ในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจแต่อย่างใดสำหรับผู้ที่เคยร่วมงานกับนาย Rogers เนื่องจาก นาย Rogers เป็นผู้ที่มีความสามารถ หากแต่ไม่มีความเห็นพ้องกับนโยบาย Brexit และแนวทางของรัฐบาลอังกฤษเท่าที่ควร จึงทำให้อาจจะนำพาประเทศไปสู่ความไม่แน่นอนซึ่งเป็นอันตรายแก่สหราชอาณาจักรฯ ได้

ในขณะเดียวกัน นาย Hilary Benn สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคแรงงานของอังกฤษ ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการด้านการประชาติดอกจากการเป็นสมาชิกภาพสหภาพยุโรป ได้ร้องขอให้รัฐบาลเร่งสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งคนใหม่ในช่วงเวลาที่เป็นวิกฤติของประเทศอยู่ในขณะนี้ ส่วนนาย Aled Williams อดีตโฆษกสถานเอกอัครราชทูตของสหราชอาณาจักรฯ ประจำสหภาพยุโรป ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การลาออกครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ต่อการเจรจาในกรอบ Brexit เนื่องจากไม่มีชาวอังกฤษคนไหนที่จะทราบถึงกระบวนการภายในของสหภาพยุโรปได้ดีไปกว่านาย Rogers ในขณะที่ นาย Arron Banks ประธานการรณรงค์เพื่อการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแสดงความเห็นด้วยการลาออกของนาย Rogers โดยให้เหตุผลว่า การมีทัศนคติในแง่ร้ายของนาย Rogers จะไม่เป็นผลดีต่ออนาคตของอังกฤษหลังจากออกจากสหภาพยุโรป ซึ่งต้องการผู้แทนที่มีทัศนคติในเชิงบวกมากกว่า

ทั้งนี้ ในส่วนของนาง Theresa May ได้สรุปข้อกำหนดของการเจรจาระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปในกรอบของการออกจากสหภาพยุโรปว่า จะมีขึ้นภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ นี้ โดยตนคาดว่าอังกฤษจะได้ข้อเสนอที่ดีที่สุด เพื่อสร้างข้อตกลงใหม่ทางการค้ากับกลุ่มสหภาพยุโรปและกลุ่มนอกสหภาพยุโรป รวมถึงการควบคุมในเรื่องการอพยพเข้าประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลอังกฤษได้แต่งตั้งนาย David Davis จากพรรคอนุรักษนิยมให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีที่ดูแลด้านการออกจากการสมาชิกสหภาพยุโรป เพิ่มขึ้นอีก ๑ ตำแหน่งด้วย



ที่มา: <http://www.thejournal.ie> (๓ มกราคม ๒๕๖๐)

<https://www.gov.uk> (๑๐ มกราคม ๒๕๖๐)

**๒. รัฐสภายุโรป : รัฐสภายุโรปแต่งตั้งกรรมการยุโรปด้านงบประมาณและทรัพยากรบุคคลคนใหม่ (๑๐ มกราคม ๒๕๖๐)**

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการยุโรปได้มีการนำเรื่องขึ้นพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการแต่งตั้งนาย Gunther Oettinger ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการด้านงบประมาณและทรัพยากรบุคคลคนใหม่ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร เนื่องจากข้อร้องเรียนของกลุ่มด้านความโปร่งใสและสิทธิมนุษยชนที่มีต่อนาย Oettinger ในเรื่องการทำคดีที่ก้าวร้าวและการเหยียดสีผิวโดยนาง Liadh Ni Riada ได้กล่าวสรุปในตอนท้ายของการชี้แจงต่อคณะกรรมการยุโรปว่า รัฐสภายุโรปอาจมาถึงจุดแยกทางการเมืองเมื่อมีการแต่งตั้งนาย Oettinger เป็นกรรมการด้านงบประมาณและทรัพยากรบุคคล เนื่องจากเป็นผู้ที่มีทัศนคติและคำพูดที่ก้าวร้าว ในขณะที่การปฏิบัติหน้าที่ในด้านงบประมาณของสหภาพยุโรปจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของความโปร่งใส ความเสมอภาคและความเคารพในหลักจริยธรรม ซึ่งเห็นได้ชัดว่านาย Oettinger ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องในด้านระบบงานงบประมาณที่จะต้องมีข้อตกลงร่วมกันกับภาคสังคมของยุโรปในองค์รวมด้วย ซึ่งการทำงานของนาย Oettinger จะเน้นที่การสนับสนุนภาคธุรกิจเอกชนใหญ่มากกว่า

ทั้งนี้ จากผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการยุโรปด้านสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลที่ผ่านมาพบว่า นาย Oettinger สนับสนุนธุรกิจใหญ่และองค์กรที่มีการวิ่งเต้นทางการเมืองต่างๆ ซึ่งสร้างความเสียหายกับแนวการปฏิบัติงานที่ควรมุ่งส่งเสริมผลประโยชน์ของพลเมืองในยุโรป สหภาพแรงงาน องค์กรผู้บริโภคต่างๆ และภาคประชาสังคมในองค์รวม ในขณะที่นาย Oettinger กลับเน้นนโยบายภาคธุรกิจขนาดใหญ่เป็นสำคัญ

อย่างไรก็ดี สำหรับวาระการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการรัฐสภายุโรปในช่วงระหว่างวันที่ ๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยสังเขป ประกอบด้วย ๖ เรื่องสำคัญ ได้แก่ ๑) การมอบหมายภารกิจงานใหม่ให้กับนาย Oettinger ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการยุโรปด้านงบประมาณและทรัพยากรบุคคลคนใหม่ของรัฐสภายุโรป โดยมีนาย Jean - Claude Juncker ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการยุโรป แทนนาง Kristalina Georgieva รองประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งไป ๒) ปัญหาผู้อพยพลี้ภัย ๓) ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมในการนำหุ่นยนต์เทียมมาใช้ ๔) คณะรัฐมนตรีของมอลตานำเสนอนโยบายด้านความมั่นคงและความยุติธรรมและการสนับสนุนภาคธุรกิจยุโรป ๕) การเตรียมการเลือกตั้งรัฐสภายุโรป และ ๖) วาระงานในการพบปะหารือของนาย Martin Schulz ประธานรัฐสภายุโรปคนปัจจุบัน

ที่มา: <http://www.europarl.europa.eu> (๗ มกราคม ๒๕๖๐)

<http://www.guengl.eu> (๙ มกราคม ๒๕๖๐)

<http://ec.europa.eu/commission> (๑๐ มกราคม ๒๕๖๐)

นางสาวชญชนม์ นาทอง  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๐